



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด คมชัดลึก M2F ไทยโพสต์ สยามรัฐ มติ ชน สวท.สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ทวีซ้อ 3 9</p>	<p>100 ปีการสาธารณสุขไทย</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดง ผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา และงานมหกรรมสมุนไพรรักษาชาติครั้งที่ 15 มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ร่วมพิธี พร้อมกล่าวปาฐกถาหัวข้อ "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อสุขภาพคนไทย" ว่า 100 ปี ที่ผ่านมามีการสาธารณสุขไทยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องไปให้ถึงจุดสูงสุดมากกว่านี้ ประเทศไทยได้รับการยอมรับเรื่องการดูแลสุขภาพ การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน และการให้บริการกับนานาชาติ โดยรัฐส่งเสริมการแพทย์ปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยมาโดยตลอด ทำให้ตลาดได้ได้รับการยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์ ทางการค้าขาย การศึกษา รักษาพยาบาล ซึ่งโซเชียลมีเดียมีบทบาทสูงต่อสังคมปัจจุบันและสังคมโลก จึงฝากสธ.ช่วยดูแลเรื่องจิตใจคนด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ฯ กล่าวว่า โอกาสของสมุนไพรรักษาชาติทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ สามารถสร้างได้ปีละกว่า 2 แสนล้านบาท ทำให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีบทบาทในชีวิตประจำวัน และเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศ มีการวางแนวทาง Samunprai Thai Roadmap 20 ปี ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 ว่าอีก 20 ปีประเทศไทยจะเป็น World Herb Hub มีมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาชาติ 1.21-2.95 ล้านล้านบาท</p> <p>-นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ประธานมูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ในงานมหกรรมสมุนไพรรักษาชาติฯ ได้จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพของคนทุกวัย และแจกหนังสือสมุนไพรรักษาชาติ 100 ชนิดที่นำมาใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นวันละ 200 เล่ม</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ฯ กล่าวว่า โอกาสของสมุนไพรรักษาชาติทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ สามารถสร้างได้ปีละกว่า 2 แสนล้านบาท ทำให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีบทบาทในชีวิตประจำวัน และเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศ มีการวางแนวทาง Samunprai Thai Roadmap 20 ปี ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 ว่าอีก 20 ปีประเทศไทยจะเป็น World Herb Hub มีมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาชาติ 1.21-2.95 ล้านล้านบาท</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ก๊อชชี่ปการเมือง</p>	<p>-เสนอว่า ในการแถลงข่าวจัดงานมหกรรมสมุนไพรรักษาชาติ ครั้งที่ 15 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ได้จับน้ำสมุนไพรรักษาชาติรสขม ขับลม ของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งไปชิมได้ที่งานมหกรรมสมุนไพรรักษาชาติที่อิมแพ็ค เมืองทอง ตั้งแต่ 18-21 ก.ค.61</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>-เสนอโฆษณาเชิญชวนเข้าร่วมงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย และ งานมหกรรมสมุนไพรรักษาชาติครั้งที่ 15</p>
<p>สำนักข่าวไทย ไทยรัฐ ผจก.สยามรัฐ มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า ไทยโพสต์</p>	<p>การดูแลสุขภาพเด็กและโค้ชทีมหมูป่า</p> <p>-เสนอข่าว เด็กและโค้ชทีมหมูป่า ๑3 คน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในรายการเดินหน้าประเทศไทย บอกเล่าเหตุการณ์ช่วงติดอยู่ในถ้ำหลวง โดยมีคำถามจากสื่อทั่วโลกที่ผ่านการกลั่นกรองจากแพทย์และนักจิตวิทยาแล้ว</p> <p>-นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดคลิปอำลาของเยาวชนทีมหมูป่า ๑๓ ที่มีต่อคณะแพทย์และพยาบาล และระบุว่า ตั้งแต่เข้ารับ. ทีมแพทย์มีกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจให้กับเด็ก ส่วนในด้านจิตวิทยา ได้จัดให้พบแพทย์พยาบาลที่ไวใจก่อนออก จากรพ.มาเผชิญสังคมภายนอก เพื่อถ่ายทอดความรักความห่วงใยและความรู้สึก เป็นการขอบคุณต่อหน้าครั้งแรก ถือว่าเป็นประสบการณ์ของเด็กๆ ขอขอบคุณทุกคนที่ดูแลเด็ก ๆ ก่อนเดินทางสู่ครอบครัว</p> <p>-นางอัษรศรี ธนไพศาล นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวว่า ความพร้อมตามสภาพจิตใจจะเป็นไปตามวัย ซึ่งเด็กทุกคนมีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตั้งอยู่ในถ้ำ เชื่อว่ามีพลังบวกมากพอเมื่อออกไปอยู่ข้างนอกจะมีวิธีรับมือพอสมควร คิดว่าพร้อมที่จะกลับบ้านได้</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สมชัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงคำถามว่า มีความเป็นกลาง และการที่มีทีมจิตแพทย์คอยดูแลระหว่างเปิดใจกับสื่อมวลชนจะช่วยกลั่นกรองไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพจิตใจ หลังจากนั้น ไม่ควรถามซ้ำในคำถามเดิม ๆ หรือให้เด็กเล่าซ้ำ ๆ เพราะจะเป็นการตอกย้ำให้เด็ก คิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นภาวะเสี่ยงกระทบกระเทือนจิตใจ และอาจไปกระตุ้นให้เกิดบาดแผลทางใจได้ ไม่ควรถามคำถามเชิงลบหรือทำในสิ่งที่จะสร้างความอึดอัด วิตกกังวล สังคมรอบข้าง ชุมชน ครู โรงเรียน ต้องพยายามช่วยให้เด็กกลับมาใช้ชีวิตประจำวัน ได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก	<p>ตามปกติโดยเร็วที่สุด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 1 กล่าวว่า จะส่งทีมจิตแพทย์ติดตามอาการหลังจากกลับไปพักฟื้นที่บ้าน 1 สัปดาห์ โดยประสานกับทางโรงเรียนให้ช่วยดูแลสังเกตพฤติกรรมของเด็ก การใช้ชีวิตปกติกับเพื่อนหรือคนใกล้ชิด จากนั้นจะติดตามเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ ส.ค.-ต.ค. และติดตาม 6 เดือนครั้ง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี ตามที่ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ให้คำแนะนำ ซึ่งก่อนที่จะให้เด็กกลับบ้าน รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ได้ให้คำแนะนำและฝึกอบรมเด็กให้เป็นคนคิดบวก มองโลกในแง่ดี ร่วมกับการฝึกอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และคนใกล้ชิดที่เป็นญาติสายตรงของเด็กทั้ง 13 คน รวม 52 คน ทั้งนี้ จากการพูดคุยกับเด็กทั้ง 13 คน ร่วมกับการประเมินร่างกายและจิตใจ พบว่า เป็นปกติดี มีสภาพจิตใจที่แข็งแรง ตลอดเวลาที่อยู่ภายในถ้ามีความหวัง ซึ่งตรงกับหลักสุขภาพจิตของคนที่ผ่านพ้นวิกฤติไปได้ ต้องฮึด ฮึดสู้ แต่การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมปัจจุบันต้องอาศัยคนรอบข้าง และทัศนคติพื้นฐานของจิตใจที่ได้รับการปลูกฝังจากครอบครัว</p>
ทีวีทุกช่อง เดลินิวส์ ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก	<p>วันงดดื่มสุราระหว่างชาติ</p> <p>-เสนอข่าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานวันงดดื่มสุราระหว่างชาติ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อีสตวิล กทม. โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และคณะผู้บริหาร ร่วมรับเสด็จ</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นำดาราศิลปิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 เข้าร่วมประทานโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะพรีเซ็นเตอร์รณรงค์วันงดดื่มสุราระหว่างชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี เพื่อรณรงค์คนไทยงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 3 เดือนเข้าพรรษา ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 11 ,000 ล้านบาท รวมทั้ง เป็นจุดเริ่มต้นในการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว</p>
ไทยโพสต์ สวท. สำนักข่าวไทย มติชน ผจก.ออนไลน์ บางกอกโพสต์	<p>ยกเลิกไขมันทรานส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิจพงศ์ เลขานุการ ออย. กล่าวว่า ออย.ได้ศึกษาปัญหาไขมันทรานส์มานาน ก่อนจะออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน และอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย รวมถึงการผลิตเพื่อการส่งออก ทั้งนี้ ไม่ได้ห้ามการตรวจพบไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากอาจมีการใช้วัตถุดิบที่มีไขมันทรานส์ตามธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ และภายหลังจากที่ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ ออย.จะดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวัง ณ สถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า หรือสถานที่จำหน่ายอย่างเข้มงวด หากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ในส่วนของผู้บริโภคไม่ต้องตื่นตระหนก เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารที่จำหน่ายในปัจจุบันมีการพัฒนาโดยไมใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการไฮโดรเจนบางส่วนแล้ว</p> <p>ไขมันทรานส์เป็นไขมันไม่อิ่มตัว พบได้ทั้งในธรรมชาติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น นม เนย ชีส และเนื้อมีไขมัน และจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง พบได้ในอาหารสำเร็จรูปที่มีเนยเทียม หรือเนยขาวเป็นส่วนประกอบ เช่น โดนัท พัพพาย เพสตรี เค้ก คุกกี้ เวเฟอร์ เป็นต้น ไขมันทรานส์จะทำให้ระดับโคเลสเตอรอลรวม โคเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) และไตรกลีเซอไรด์ เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีผลให้ระดับโคเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) ลดลง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด</p> <p>-น.ส.สุภัทรา บุญเสริม ผู้อำนวยการสำนักอาหาร ออย. กล่าวว่า ปัจจุบันมีเทคโนโลยีแทนที่อีกมาก เช่น น้ำมันธรรมชาติมาผสมกัน ฯลฯ ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมรายใหญ่มีการปรับตัวแล้ว ส่วนรายย่อยต้องรับน้ำมันจากผู้ผลิตน้ำมัน ซึ่งปรับสูตรหมดแล้ว</p> <p>มติชน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และโฆษก สธ. กล่าวว่า กรดไขมันทรานส์จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ทำให้มีการอักเสบของผนังหลอดเลือด นอกจากนี้ ยังเสี่ยงต่อจอประสาทตาเสื่อม โรคหัวใจในถุงน้ำดี และยังเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคอัลไซเมอร์ด้วย องค์การอนามัยโลกรณรงค์ให้ลดและเลิกการใช้ไขมันทรานส์ ภายในปี 2566 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของโรคหัวใจและหลอดเลือด เชื่อว่าจะลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้ 500 ,000 รายต่อปี</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว รายงานข่าวจากฝ่ายวิจัย บล.เอเชีย พลัส ระบุว่า การห้ามใช้ไขมันทรานส์ ทำให้ผู้ประกอบการได้รับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ฐานเศรษฐกิจ บทบรรณาธิการ ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ ทางออกนอกตำรา</p>	<p>ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และอัตราการทำกำไร เพราะต้องปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตอาหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอบทความ ขอสนับสนุนการออกประกาศของ สธ. แม้จะออกมาล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต่จะเป็นก้าวแรกในการมุ่งพยายามดูแลสุขภาพในขั้นต้นของไทย -เสนอว่า ปรบมือให้กับบอย. และ สธ. ที่ออกประกาศควบคุมไขมันทรานส์ ในขณะที่ชาวโซเซียลออกมาโอดครวญ เพราะขนมเค้ก เบเกอรี่ ของทอดต่างๆ ล้วนแต่มีไขมันทรานส์ ซึ่งขนาดองค์การอนามัยโลกออกมารณรงค์ให้อาหารปราศจากไขมันทรานส์ แต่คนไทยกลับยังไม่ตระหนัก
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>เตือนนักวิ่งตรวจสอบสุขภาพทุกปี</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว นพ.โอบาส การย์กวิณพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงข่าวนักวิ่งมีอาการเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน ขณะร่วมงานวิ่งสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า สธ. รู้สึกชื่นชมที่มจัดงานวิ่งการกุศลของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ที่ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายตามแผนรองรับด้านการแพทย์ดูแลนักวิ่งและมีการเปิด รพ.สนาม ทำให้สามารถกู้ชีพนักวิ่งได้อย่างรวดเร็ว และส่งผ่าตัดใส่ขดลวดขยายหลอดเลือด 3 เส้น ได้สำเร็จ อาการดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ ขอแนะนำนักวิ่งให้ตรวจสุขภาพประจำปี ประเมินตนเองว่ามีโรคประจำตัว มีประวัติการเจ็บแน่นหน้าอกคล้ายโรคหัวใจหรือไม่ รวมทั้งฝึกฝนวิ่งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่เกิดการหักโหมเกินกำลังของร่างกาย ที่สำคัญ ในขณะที่วิ่งต้องสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ใจสั่น หายใจเหนื่อยหอบ หน้ามืด วิงเวียน ขอให้หยุดวิ่งและขอความช่วยเหลือจากทีมปฐมพยาบาลทันที
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ชกหลังข่าว</p>	<p>ไขเลือดออก</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอว่า ยุงลายเป็นพาหะนำโรคไขเลือดออก ไขปวดข้อยุงลาย และไข้ชิคา ปี 2561 ถึงวันที่ 10 ก.ค. พบผู้เสียชีวิตแล้วถึง 37 ราย สธ.ต้องเปิดโครงการรณรงค์ "อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไขเลือดออก" โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี มาดูแลด้วยตัวเอง พร้อมประกาศ ว่าหากพื้นที่ใดดำเนินการไม่สำเร็จต้องทบทวนมาตรการใหม่
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>เรียกคืนยาความดัน</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว รพ.พุทธชินราชประชาสัมพันธให้ผู้ป่วยที่รับประทานยาลาลซาร์แทน 360 คน นำยามาคืนและรับยาแทนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมเปิดช่องทางพิเศษให้เปลี่ยนยา ตั้งแต่ 08.30- 20.30 น ที่ห้องจ่ายยาตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
<p>สยามรัฐ</p>	<p>สารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า จากกรณีเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช พบผักไฮโดรโปนิคส์ที่จำหน่ายในห้างค้าปลีกมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐานนั้น ออย.ได้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ กรณีที่พบการผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท หากพบสารพิษตกค้างในปริมาณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภค จัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะแจ้งผลการเฝ้าระวังต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากนำเข้าจะถูกเรียกคืนสินค้าและดำเนินการตามกฎหมาย เข้าสู่ระบบกักกันในการนำเข้าครั้งต่อไป แนะนำประชาชนลดความเสี่ยงโดยล้างผักและผลไม้ให้สะอาดก่อนนำไปบริโภค
<p>ไทยโพสต์ แนวนหน้า</p>	<p>สิทธิรักษาผู้ป่วยมะเร็งของชรก.</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว พลตรีหญิงพุลศรี เปาวรัตน์ นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ กล่าว ถึงหลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ของกรมบัญชีกลาง ที่จำกัดเฉพาะรักษามะเร็งบางอย่างเท่านั้น และผู้มีสิทธิที่จำเป็นต้องใช้จ่ายอื่นนอกเหนือ 9 รายการต้องสำรองจ่ายแล้วเบิกคืน ภายหลัง หรือถ้าเป็นยาใหม่ไม่สามารถเบิกได้เลย ว่า หลังคำสั่งมีผลบังคับใช้ 3-4 เดือน ข้าราชการที่ป่วยเป็นมะเร็งได้รับผลกระทบ บางรายถูกเปลี่ยนยาจนเกิดผลข้างเคียง บางรายประสบปัญหาด้านการเงิน อยากให้รัฐบาลและกรมบัญชีกลาง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยุติคำสั่งและเร่งแก้ไขปัญหา และขอเสนอให้รัฐบาลตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง เหมือนกับกองทุนโรคเอดส์ -ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา กรรมการแพทยสภา กล่าวว่า รัฐบาลควรเรียกกรมบัญชีกลาง ตัวแทนข้าราชการ และบริษัทฯ มาหารือหาทางออกร่วมกัน โดยชี้แจงว่าแต่ละปีมีงบประมาณเท่าไร ส่วนที่เกินงบประมาณก็ทำความตกลงกับบริษัทฯที่จะช่วยลดภาระการเงินของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>โรคมะเร็ง</p> <p>-เสนอบทความว่า ล่าสุดพบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งประมาณ 70,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 8 คน โดยโรคมะเร็งที่ทำให้เสียชีวิตมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก ตามลำดับ</p> <p>นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แนะนำเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง ว่า ต้องพิจารณาตามความเสี่ยงของแต่ละบุคคล เริ่มจากการซักประวัติทั่วไปเรื่องพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง และอาการแสดง 7 สัญญาณอันตรายต่อเนื่องนานเกิน 2 สัปดาห์ ได้แก่ 1.ระบบขับถ่ายเปลี่ยนไป 2.เป็นแผลรักษาไม่หาย 3.มีก้อนตุ่มบริเวณส่วนต่างๆ ของร่างกาย 4.กลืนอาหารลำบาก 5.มีเลือดออกผิดปกติจากทวารต่างๆ 6.มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝตามร่างกาย และ 7.มีอาการเสียงแหบและไอเรื้อรัง</p>
แนวหน้า	<p>โรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีความชุกของโรคหอบ หืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เป็นผลมาจากมลพิษทางอากาศ และอัตราการสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้น ปี 2558 มีผู้ป่วยโรคหอบหืดนอนรักษาใน รพ. 115,577 ราย ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 249,742 ราย ในปี 2560 มีผู้เสียชีวิต 17,347 ราย มากกว่าร้อยละ 30 มาจากกรุงเทพฯ และจังหวัดในเขตภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน และพะเยา โดยปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือการสูบบุหรี่และมลภาวะสิ่งแวดล้อม สธ.จึงกำหนดให้โรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดบริการความเป็นเลิศด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มุ่งเน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวมในรูปแบบเครือข่าย บริการสุขภาพ</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>แอปฯ อสม.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว เอไอเอส ร่วมกับ สธ. และก.ดิจิทัลฯ เชิญชวนหน่วยบริการสุขภาพและ รพ.สต. ที่มีเครือข่าย อสม. ทั่วประเทศ สมัครประกวดการใช้งานแอป พลิกเคชั่น อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2 โดยจะปิดรับสมัคร 31 ก.ค. รับเงินรางวัลสนับสนุนชมรมอสม. รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท</p>
แนวหน้า คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นพ.สสจ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ได้ตรวจพบโรคไข้เลือดออก ทั้งในบ้าน วัด โรงเรียน อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่คาดว่าจะปีนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น พร้อมทั้งประสาน อปท.ฉีดพ่นยุงตามจุดต่างๆ โดยตั้งแต่ 1 ม.ค.-1 ก.ค. 2561 จ.พิษณุโลกพบผู้ป่วยสะสม 656 ราย อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ เมืองพิษณุโลก พรหมพิราม และนครไทย</p>

